



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คณาจารย์-นศ.ทั่วประเทศ เรียกร้อง "สมัคร" ไขก๊อก

ข่าววันที่ 3 กันยายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ



ดับชนวนบ้านเมืองแตกแยก ทวงถาม "ความเป็นกลาง" สื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.51 นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์บ้านเมือง ไม่อยากพูดว่าใครผิดใครถูก ใครไม่ดี ใครดี แต่เราต้องเร่งหาทางออกให้บ้านเมืองโดยเร็วที่สุด ผมอยากจะนำเสนอ ทางออก 3 ข้อ ดังนี้ ขอสนับสนุนคำแนะนำของ นพ.วันชัย วัฒนศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ที่เสนอแนะว่าอยากเห็นการเจรจาของทุกฝ่ายเพื่อให้บ้านเมืองมีทางออก

ขณะเดียวกันการนำเสนอข้อเท็จจริงของสื่อสารมวลชน ต้องไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จนทำให้เกิดการคานกันว่าสถานีโทรทัศน์ 2 ช่องอย่าง เอ็นบีที เป็นของฝ่ายรัฐบาล ส่วนเอเอสทีวี เป็นฝ่ายพันธมิตร การนำข่าวสารข้อมูลของสื่อทั้งสองช่องสร้างความแตกแยก ดังนั้น สื่อทั้งสองจึงควรจะหยุดทำหน้าที่ตัวเอง จนกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะสงบลง และสุดท้าย นายกรัฐมนตรี ต้องมีสปิริตเสียสละ ลาออกหรือให้มีการยุบสภา เป็นการล้างไฟใหม่ทั้งหมด แล้วเริ่มต้นใหม่กับการเลือกตั้งใหม่

วันเดียวกัน กลุ่มคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยดร.อดิศร เนาวนนท์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันแถลงการณ์ขอเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลรับผิดชอบสถานการณ์บ้านเมือง ด้วยการลาออกเนื่องจากหมดความชอบธรรมในการบริหาร และขอประณามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ให้ยุติความรุนแรง ซึ่งเป็นเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และยังประณามการทำงานของสื่อสารมวลชนบ้าง

กลุ่มที่เสนอเท็จจริงที่บิดเบือน

ส่วนที่ จ.สงขลา **กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)** ใหญ่กว่า 200 คน ออกแถลงการณ์แสดงเจตนาารมณทางการเมือง โดยเรียกร้องให้นายกฯ รับผิดชอบต่อบ้านเมืองด้วยการตัดสินใจลาออก หรือยุบสภา และวอนกลุ่มพันธมิตรฯ ยุติการชุมนุมแล้วใช้กระบวนการทางการเมืองแก้ไข ปัญหา ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษา ยังทวงถามความเป็นกลางในการนำเสนอของสื่อมวลชนอีกด้วย
